



ที่ ทส ๐๙๒๖.๖/ 1258

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
๑๕๓ ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเฟิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเฟิกถอนพื้นที่บริเวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ประโยชน์ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และบริเวณวัดดอยแก้ว

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๑๐.๑๒๐๒/๗๑๕๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับแล้ว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการกำหนด ให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติหรือการเฟิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดให้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ขอเรียนว่า บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อุทัย จันฉกา ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเฟิกถอนพื้นที่บริเวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ประโยชน์ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และบริเวณวัดดอยแก้ว เพื่อแจ้งผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

โทร/โทรสาร ๐๕๓ ๘๑๘ ๓๔๘

E-mail: cmlparks๑๔@hotmail.com

(นายอิศรวิศ สหธิโรจนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖



ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

เรื่อง สรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน ในการเพิกถอนพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ประโยชน์ (ไร่แม่เหียะ)
บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และวัดดอยแก้ว

.....

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส
๙๑๐.๑๒๐๒/๗๑๙๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการกำหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ
การขยายอุทยานแห่งชาติหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการ
พิจารณาดำเนินการ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จึงจัดให้มีการ
ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าวข้างต้น
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อุทัย จันผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ทั้งนี้ เพื่อให้การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้จัดทำรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศสรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ประโยชน์
(ไร่แม่เหียะ) บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และวัดดอยแก้ว รายละเอียดปรากฏตาม
QR Code แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอัครเศ สิริโรจนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖



รายงานการประชุม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน กรณี การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วน บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ประโยชน์ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และวัดดอยแก้ว



แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ประโยชน์



แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์



แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริเวณวัดดอยแก้ว